



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๓๕๔๕ ๔๐๖๗  
ที่ สพ ๐๐๓๒.๐๐๑/๒/ ๖๔ ๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)/นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ด้านบริการทางวิชาการ)/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นายเอนก อ่ำสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)/ นายชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล  
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/  
หัวหน้างานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งเอกสารประกอบการ  
คัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงของข้าราชการในสังกัด  
(ประกอบด้วย ค่าโครงการเรื่องและสัดส่วนของผลงาน) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน เพื่อให้จังหวัด  
พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานก่อนที่จะส่งแบบ  
ประเมินผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม  
๒๕๕๑ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเรียนว่า จังหวัดได้พิจารณาผลงานและได้ประกาศ  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแล้ว จำนวน ๒ ราย จึงขอให้หน่วยงาน  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ <http://www.spo.go.th:81/web-ssj/dhrm> ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่ไม่  
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

๒. แจ้งให้ผู้ที่มิรายชื่อดังกล่าวจัดทำเอกสาร ดังนี้ แบบประเมินผลงาน จำนวน ๒ เล่ม ,  
เอกสารวิชาการ จำนวน ๒ เล่ม และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ จำนวน ๒ เล่ม ส่งให้สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายชัยวัฒน์ จิตบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

ตามที่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาผลงานที่จะส่งประเมินและเค้าโครงเรื่อง สดส่วนผลงาน รวมถึงสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วปรากฏว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและผลงานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยนำผลงานที่เสนอประเมินเป็นของบุคคลอื่น หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้งานการเรียนมาเสนอขอรับการประเมิน ให้สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อนี้ โดยให้ผู้ทักท้วงจัดทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ยื่นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบหรือสอบสวนพบว่าไม่มีมูลความจริง จังหวัดสุพรรณบุรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์  
(นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรพินท์ รัตโนภาส)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗



ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งใหม่ ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา	วันที่รับ คำขอประเมิน
๑	นางสาวสุพรรณิกา อุบลบาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลศรีประจันต์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๑๗๑๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลศรีประจันต์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๑๗๑๓	ประสิทธิผลของโปรแกรม คนต้นแบบสร้างสุขภาพ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	การพัฒนาความ ครอบคลุมในการคัดกรอง โรคเบาหวานเข้าจอ ประสาทตาผู้ป่วย เบาหวาน อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี	๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
๒	นายกิตติพันธุ์ พันธุ์มาตี	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองสุพรรณบุรี สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองสุพรรณบุรี	๒๑๓๗๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองสุพรรณบุรี สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๑๓๗๓	ความรู้ ทักษะ และ การ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกซื้อ อาหารของอาสาสมัคร สาธารณสุขสถานีอนามัย ตำบลบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอมือง จังหวัด สุพรรณบุรี	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกซื้ออาหารของ อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๖ กันยายน ๒๕๕๗